

Thanh niên Việt nam đi đầu vào thị trường

Tác Giả: Ngái Việt

Thứ Ba, 09 Tháng 8 Năm 2011 17:48

Hội coi trọng “lợi ích kinh tế và hiệu quả công việc” hơn tinh thần liêm chính mà họ.

VIỆT NAM (TH) - Khoảng 35% thanh niên Việt Nam nhìn nhận đã “chạm trán” với tham nhũng nhưng có đến 40% khẳng định sẽ “giữ thái độ im lặng trước hành vi tham nhũng.”



Trên số của tập đoàn Vinashin Hà Nội vẫn nổi tiếng vì bê bối tham nhũng trong năm qua với hàng tỉ đô la. (Hình: Hoàng Đình Nam/AFP/Getty Images)

Đây là kết quả của công bố hôm 8 tháng 8 từ cuộc khảo sát về tính liêm chính của thanh niên Việt Nam do Tổ chức Minh Bạch Quốc tế (TI) và Trung Tâm Nghiên cứu & Hỗ trợ Phát triển Công đồng (CECODES) phối hợp thực hiện tại Hà Nội.

Kết quả xác định thái độ của thanh niên Việt Nam với tham nhũng đã gây ngạc nhiên trong và ngoài nước.

Thanh niên Việt nam đi du lịch tham nhũng

Tác Giả: Ngái Viát

Thứ Ba, 09 Tháng 8 Năm 2011 17:48

Theo VNExpress, cuộc khảo sát này được tiến hành hỏi cuộc năm ngoài bằng cách phỏng vấn 1,000 thanh niên trong lứa tuổi từ 15 đến 30 tuổi, thành toàn quốc.

Có đến 95% người đi khảo sát cho biết “thái độ trung thực quan trọng hơn sự giàu có” đi với họ cũng như nhìn nhận rằng “hành vi không liêm chính, tiếp tay cũng như trực tiếp tham nhũng sẽ gây hại mà lợi cho sự phát triển đất nước và tương lai bền vững của thế hệ trẻ.”

Tuy nhiên, có đến 1/3 thanh niên tham dự cuộc khảo sát cho rằng họ coi trọng “lợi ích kinh tế và hiệu quả công việc” hơn tinh thần liêm chính mà họ.

Số người nhìn nhận đã trực tiếp đi du lịch tham nhũng trong các lĩnh vực y tế, giao thông, kinh tế chiếm 1/3 giới trẻ và khoảng 24% người trên 40 tuổi trong số được khảo sát. Thế nhưng có đến 40% nói sẽ không tố cáo hành vi tham nhũng vì cho rằng “đó không phải là việc của mình” và “tố cáo cũng chẳng giúp gì.”

Như đã nhắc lại giới trẻ được coi là rường cột, tương lai của đất nước khi nhìn họ hỏi các nhà phân tích trong nước xã hội, kinh tế. Bà giám đốc điều hành Tổ chức Hợp tác và Phát triển Minh bạch Nguyễn Thị Kiều Việt tuyên bố với báo Tuổi Trẻ rằng “công tác giáo dục mặt thế hệ thanh niên sẽ sàng lọc cho cuộc tranh đấu chống tham nhũng đã thất bại tại Việt Nam.”

Ông Nguyễn Minh Thuyết, chủ tịch Ủy ban Văn hóa-Giáo dục Thanh niên và Nhi đồng Việt Nam khẳng định đây là “vấn đề lớn của xã hội Việt Nam” đáng lo ngại cho rằng đó là hiệu quả của tình trạng “quá nhiều người tham nhũng thế hệ trẻ trong nước không biết cách trẻ.”

Ông chủ tịch Trung ương Việt Nam Nghiên cứu Thanh niên Việt Nam Đặng Công Khanh cũng cho rằng thanh niên Việt Nam trong nước bị thái độ trung thực vì “thái độ trung thực gần như vắng mặt từ thời và khi khảo.”

Ông quy định cho xã hội Việt Nam hiện nay đầy dẫy nạn tham nhũng, thiêu trung thực nên không thể yêu cầu thanh niên phải trung thực và “đừng mũi chấu sào” trong cuộc tranh đấu chống tham nhũng.

Thanh niên Việt nam đi du lịch tham nhũng

Tác Giả: Ngái Viát

Thứ Ba, 09 Tháng 8 Năm 2011 17:48

Trở lại đó, ngày 3 tháng 8, tân Phó Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định rằng “mặt trong những nhiệm vụ hàng đầu của chính phủ Việt Nam nhiệm kỳ mới này là tiếp tục chống tham nhũng bằng những biện pháp mạnh mẽ và quy tụ lực lượng.”

Ông này cũng hô hào công nhân phải có “phương pháp giám sát chặt chẽ để họ không tham nhũng bởi vì tham nhũng có đường dây của nó.”

Tại phiên họp của ban chấp hành trung ương và phòng chống tham nhũng hồi cuối tháng 6 vừa qua, Thủ Tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng cũng hồi thúc việc xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng kéo dài, đặc biệt là vụ Vinashin... trong 6 tháng còn lại của năm 2011.

Thực ra, kết quả của cuộc khảo sát nêu trên cho thấy đến 40% thanh niên không chịu tố cáo tham nhũng, thậm chí là có thể tiếp tay, tham gia đường dây tham nhũng thì liệu nhà nước Việt Nam sẽ chống tham nhũng bằng cách nào trong thời gian tới. (PL)